

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๒/๒๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ เมษายน ๒๕๖๓) เกี่ยวกับสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (กิตติยาภา), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรม, องค์กรอิสระ



ที่ นร ๑๐๐๗.๒/๒๗

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ขอเสนอเรื่องสรุปลผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบโดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. ที่มา

นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล และได้มีประเด็นข้อสั่งการสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดำเนินการ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องประสานกัน รวมทั้งเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. สาระสำคัญ

สรุปลผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ดังต่อไปนี้

/๓.๑ ให้ทุกส่วน...

๓.๑ ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารราชการและการบริหารงบประมาณ ตามแนวทาง ดังนี้

๑) เร่งรัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) ให้สำนักงานงบประมาณและส่วนราชการพิจารณาทบทวนรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้คำนึงถึงกรณีสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดวงเงินงบประมาณลงเพิ่มเติมอีก

๓) ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดได้ โดยขอให้คำนึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้วย

๓.๒ ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานที่ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการให้บริการพิจารณาจัดเตรียมมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ อาทิ มาตรการด้านภาษี การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA on Arrival) การขนส่งสินค้า (Logistics) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างแพลตฟอร์มรองรับการให้บริการจองที่พัก

๓.๔ ให้ทุกส่วนราชการเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดออกมาในภายหลัง โดยขอให้มุ่งเน้นการดำเนินโครงการขนาดเล็กที่สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

๓.๕ ให้กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กระบวนการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/๓.๖ ให้กระทรวง...

๓.๖ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย พิจารณาการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ อาทิ การคมนาคมขนส่งทางบก การชลประทาน การสร้างบ่อน้ำบาดาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการขนาดเล็ก ที่สามารถขยายผล ต่อยอด หรือเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเข้าถึงความจำเป็นของประชาชนและชุมชนได้มากขึ้น อาทิ การสร้างถนน ขนาดเล็กเพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้านที่ห่างไกลเข้ากับพื้นที่เมือง

๓.๗ ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการมอบหมาย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตาม นโยบายดังกล่าวด้วย

๔. ข้อเสนอ

ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้า ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๗ ประเด็นดังกล่าว เพื่อคณะรัฐมนตรี จะได้กำกับและติดตามการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มแผนงาน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓

สำเนาถูกต้อง

อติพร พิศนาคะ

(อ.อ.อติพร พิศนาคะ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองควบคุมกิจการทางพิเศษ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๑๕๗

ที่ นร. ๐๔๐๓ (กร. ๓) / ๕๖ / ๕๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอเรื่องสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีประเด็นข้อสั่งการสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดำเนินการ และเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำบันทึกเสนอคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

(นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑. ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล และได้มีข้อสั่งการสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดำเนินการ ดังนี้

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารราชการและการบริหารงบประมาณ ตามแนวทาง ดังนี้</p> <p>๑.๑ เร่งรัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑.๒ ให้สำนักงานงบประมาณและส่วนราชการพิจารณาทบทวนรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้คำนึงถึงกรณีสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดวงเงินงบประมาณลงเพิ่มเติมอีก</p> <p>๑.๓ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดได้ โดยขอให้ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นหลักคิดในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้วย</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๒. ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พร้อมต่อการทำงานที่ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)</p>	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการให้บริการพิจารณาจัดเตรียมมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ อาทิ มาตรการด้านภาษี การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA on Arrival) การขนส่งสินค้า (Logistics) การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างแพลตฟอร์มรองรับการให้บริการจองที่พัก	ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดออกมาในภายหลัง โดยขอให้มุ่งเน้นการดำเนินโครงการขนาดเล็กที่สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง	ทุกส่วนราชการ
๕. ให้กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กระบวนการมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กระทรวงการคลัง
๖. ให้พิจารณาการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ อาทิ การคมนาคมขนส่งทางบก การชลประทาน การสร้างบ่อน้ำบาดาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่สามารถขยายผล ต่อยอด หรือเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเข้าถึงความจำเป็นของประชาชนและชุมชนได้มากขึ้น อาทิ การสร้างถนนขนาดเล็กเพื่อเชื่อมโยงหมู่บ้านที่ห่างไกลเข้ากับพื้นที่เมือง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงคมนาคม/กระทรวงมหาดไทย
๗. ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วย	สำนักงาน ก.พ./สำนักงาน ก.พ.ร.

๒. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๗ ประเด็นดังกล่าว เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้ติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มแผนงาน
สำนักงานเลขาธิการ
สำนักงาน ก.พ.